




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
วันนวมินทรมหาราช ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, prd.) - นพ.วีรุฒิ อิมสารัญ รองปลัด สร. นำข้าราชการ และบุคลากร สร. วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2567 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กทม.	
สั่งติดตามก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.ตรัง ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, บ้านเมือง, มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, thecoverage, INN, mcot, hfocuse, ch3plus, TNN) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผย ได้รับหนังสือขอให้ติดตามและแก้ไขปัญหาผู้รับเหมาที่งานโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตรัง จากนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โดยเป็นอาคารคสล. 7 ชั้น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ่ายปี 2554 แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างขาดความรับผิดชอบ ที่งานถึง 3 ครั้ง ทำให้โครงการหยุดชะงักและอุปกรณ์บางส่วนเสื่อมสภาพ ขณะนี้ สร. กำลังดำเนินการหาผู้รับเหมาใหม่ โดยงบฯ ส่วนที่เหลือได้รับการจัดสรรในปี 2567 จำนวน 45.8 ล้านบาท และปี 2569 อีก 234.2 ล้านบาท รวม 280 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาจ้าง คาดจะสามารถเสนอราคาได้ ต.ค. 2567 และมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2569 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งงานชั่วคราว	
เตือนโรคระบาดต่างประเทศ ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก - กรมควบคุมโรค เตือนโรคระบาดจากต่างประเทศที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวัง เช่น 1.ไข้หวัดนก H5N1 ไทยไม่มีรายงานการพบเชื้อมานานถึง 18 ปี แต่ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ และกัมพูชา ยังพบผู้ป่วยเป็นระยะ จึงต้องเฝ้าระวัง และขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายผิดปกติ 2.ไวรัสมาร์บวร์ก ยังไม่พบในไทย มีการระบาดในแอฟริกา โดยเฉพาะในรวันดา มีอัตราการเสียชีวิตสูง แม้โอกาสแพร่เข้าสู่เอเชียจะต่ำ แต่ต้องระวังเชื้อที่มาจากผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และ 3.โปลิโอไทยไม่มีการระบาด แต่พบการระบาดในปากีสถานและอัฟกานิสถาน การป้องกันที่ดีที่สุดคือการรับวัคซีนครบตามกำหนด	
คืบหน้าคืบ.ดิไอคอน กรู๊ป 1.กรม สบส.เตรียมเอาผิดบอสหมอเอก ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, thaipbs, hfocuse, topnews, ch3plus, pptvhd) - นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม กรม สบส. มอบหมายกลุ่มตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดทางไซเบอร์ กองกฎหมาย ตรวจสอบกรณีหมอมอหมอเอก หรือนายฐานานนท์ แอบอ้างเป็นแพทย์ของ บ.ดิไอคอน กรู๊ป จำกัด พบเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ไปประกอบวิชาชีพหมอดอายุ และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามฐานข้อมูลแพทยสภา มีความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 อีกทั้ง สถานที่ให้บริการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และมีโทษทั้งจำและปรับ โดย กรม สบส. จะดำเนินการตามกฎหมายร่วมกับแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป 2.อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thainews - นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของดิไอคอนได้ขอจดแจ้งเลขทะเบียน อย.อย่างถูกต้อง แต่ก่อนหน้านี้ช่วงเดือน ก.ย. เคยมีประเด็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อย. ได้ออกประกาศเตือนผู้บริโภคตามกระบวนการแจ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์รับทราบ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ส่วนที่มีการการแชร์ผลตรวจสอบเลข อย.ผลิตภัณฑ์	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>14 รายการ นั้น ตรวจพบ 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู Boom D-NAX ไม่ปรากฏในระบบของ อย. ซึ่ง อย. เคยประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว</p> <p>3.เคสหลงเชื่อลงทุน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, sanook)</p> <p>- นายกองตรี ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมต.ประจำ สช. โพสต์เล่าเคสสุดเศร้า แฟนคลับกันต์ ที่เชื่อใจนำเงินก้อนสุดท้าย ลงทุนดีไอคอน คิดสั้นจะฆ่าตัวตาย โชคดีได้ยื่นเสียงลูกจึงได้สติ มีผู้มาแสดงความเห็นว่า ท่านธนภุตควรเชิญนักจิตวิทยาามาให้ความรู้ประชาชนเรื่อง “รู้เท่าทันถึงกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อโน้มน้าวให้หลงเชื่อ”</p>	
<p>เสวนาปัญหาแพทย์และระบบการแพทย์ไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สช. เข้าร่วมการเสวนา "ปัญหาแพทย์และระบบการแพทย์ไทย" จัดขึ้นโดยทีมเพื่อแพทย์ ร่วมรับฟังข้อเสนอเพื่อส่งต่อให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป โดยมีประเด็น 1.ภาระงานของแพทย์ โดยหัวหน้าทีมเพื่อแพทย์ เสนอให้จำกัดชั่วโมงการทำงานของแพทย์ไว้ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อแก้ปัญหาภาระงานที่หนักเกินไป และลดการลาออก 2.การขาดแคลนแพทย์ การกระจายตัวของแพทย์ในประเทศไทยไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด และการผลิตแพทย์ยังไม่สมดุลสมผล แพทย์ภาครัฐลาออก แพทย์เสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สะท้อนถึงสช.และรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไข และ 3. ข้อเสนอให้มีระบบร่วมจ่าย เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนของ รพ. และก๊วักฤติ สาธารณสุข โดย นพ.โสภณ ระบุ สช. รับทราบปัญหาและพยายามหาวิธีแก้ไข เช่น การปรับนโยบาย One Province One Hospital เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในแต่ละจังหวัด และการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมยืนยันว่าปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกนำเข้าสู่แผนดำเนินการ และมีการพิจารณาในรายละเอียดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thailandplus, TNN, hfocus, thaigov, Chiangmainews)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สช. รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่มใน 17 จังหวัด ล่าสุดเกิดเหตุใหม่ที่ จ.นครศรีธรรมราช และจ.ยะลา มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย บาดเจ็บเพิ่ม 2 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย และบาดเจ็บสะสม 2,421 ราย ส่งทีมแพทย์ดูแลประชาชน 56 ทีม ประเมินสุขภาพจิตประชาชน 310 ราย พบว่ามี 21 รายที่มีภาวะเครียดสูงและต้องการการดูแลจิตใจ มีสถานพยาบาลในสังกัดได้รับผลกระทบสะสม 108 แห่ง แต่ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและดินถล่มเป็นพิเศษช่วงวันที่ 13-14 ต.ค.67 โดยเฉพาะ 6 จังหวัดที่มีระดับเฝ้าระวังและเตรียมพร้อม</p>	
<p>อาการผู้ป่วยเหตุรถบัสไฟไหม้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, brighttv, js100)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แดงอาการผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี ล่าสุด อาการดีขึ้น บาดแผลไฟไหม้โดยรวมดีขึ้น แต่ยังคงเฝ้าระวังบาดแผลแขนซ้าย ตอบสนองต่อการรักษาดี ไม่พบการติดเชื้อ ไม่มีปัญหาข้อติดยึด สามารถทำกายบริหาร เพื่อป้องกันข้อติดและทำกิจกรรมถักเชือกเพื่อฟื้นฟูการใช้งานของข้อมือและนิ้วมือ ด้านจิตใจ ผู้ป่วยและญาติมีอาการคงที่นอนหลับได้ดีและผ่อนคลายมากขึ้น ทีมแพทย์พอใจกับผลการรักษา แต่ยังคงใช้เวลาในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ</p>	
<p>โรคมะเร็งเต้านม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย ปัจจัยเสี่ยงมาจากวิถีชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา อาหารไขมันสูง และขาดการออกกำลังกาย ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่มากกว่า 20,000 รายต่อปี ผู้เสียชีวิตประมาณ 4,800 ราย สช. จึงผลักดันนโยบายการคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้หญิงไทย กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการคัดกรองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</p> <p>- รอ.นพ.สมชาย ณะสิทธิชัย ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การตรวจคัดกรองมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองหรือให้ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป รับการตรวจโดยแพทย์ จะช่วยให้พบมะเร็งในระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ สช. ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ “การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์” สำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ อายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีญาติสายตรงเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อให้เข้าถึงบริการที่จำเป็นตามมาตรฐาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สิทธิต่างดาว</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, thebetter, mcot, ch3plus)</p> <p>- สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง ความเห็นต่อสิทธิแรงงานต่างชาติ รวม 1,050 ตัวอย่าง โดยในประเด็น การดำเนินโครงการความพึงพอใจต่อกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐ พบว่า กระทรวงแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการดูแล แรงงานต่างชาติ (64.8%) ตามด้วยกระทรวงมหาดไทย (61.5%) และกระทรวงสาธารณสุข (60.6%)</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- สป.สธ. เผยกรณีมีการส่งต่อข่าวว่า “สธ. เปิดเพจใหม่ชื่อนครเชียงใหม่รายนิวส์ เพื่อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ” นั้น ไม่เป็น ความจริง สธ.ไม่มีการเปิดเพจดังกล่าว โดยเพจเฟซบุ๊กของ สธ. ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คือ https://www.facebook.com/fanmoph เพียงเพจเดียวเท่านั้น ซึ่งมีเครื่องหมายถูกสีฟ้า (Blue Tick) หลังชื่อบัญชี</p>	
<p>ชื่นชมพยาบาล รพ.กลาง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- ผู้ใช้บัญชี “Ranya Waranya Jakthong” ชื่นชม พยาบาล รพ.กลาง จ.ภูเก็ต ระบุ พาแม่ไปตรวจสุขภาพ มีการนัดหมาย โทรถามอาการสม่ำเสมอ บริการดีมาก พุดเพราะ เอาใจใส่ผู้ป่วย</p>	
<p>พบน้ำพุร้อนผุดกลาง รพ.เวียงเชียงรุ้ง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ MRGOnline Live โพสต์ พบน้ำพุร้อนผุดกลาง รพ.เวียงเชียงรุ้ง 3 จุด วัดอุณหภูมิได้สูง 40 องศา มีกลิ่นกำมะถัน พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ</p>	